



สารจดหมาย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563

“สานต่อ ก่อผลงานสร้างงานใหม่ ประกอบสร้างสานฝันสู่อนาคต”

ถือเป็นก้าวสำคัญของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้จัดทำแผนพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (2563 - 2567)
เป็นที่เรียบร้อย ทิศทางการขับเคลื่อนคณะฯ ในระยะ 5 ปีข้างหน้าจะเป็นไปตามแนวทาง
“สานต่อ ก่อผลงานสร้างงานใหม่ ประกอบสร้างสานฝันสู่อนาคต” นำปัจจัยที่เป็นความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ จากการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว
กกับความท้าทายจากการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณในการมุ่งเน้น
เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม กำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเป็นคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ หลักคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เน้นพัฒนานิสิตให้มี
สมรรถนะตอบสนองความต้องการของสังคม มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะภาษา
ต่างประเทศ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนในการผลิตบัณฑิตทำให้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในอนาคต
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีขีดความสามารถที่ก้าวทัน ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
เน้นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยเป็นทีม
/ แผนงาน (Research program) เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้งานวิจัย มีผลกระทบ
ต่อสังคมสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม



ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู่ดำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ เน้นส่งเสริมการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมบนฐานความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและสร้างรายได้ และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนา เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารงาน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และความท้าทายดังกล่าวจะมีโลกเพิ่มเติมทั้งในลักษณะ
ของระบบและโครงการ ระบบซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วคือการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับคณะฯ
4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการวิจัย คณะกรรมการงานบริการวิชาการ คณะกรรมการ
พัฒนานิสิตและวินัย และคณะกรรมการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจหลักของคณะฯ
รวมทั้งโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า เช่น โครงการการสนับสนุนงบประมาณการบริการ
วิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของบุคลากรเป็นต้น กลไกและระบบต่างๆ เหล่านี้จะถูกเรียกร้อย
สอดประสานกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งในปีนี้จะมีการประเมินจำแนกรายสาขา
เพื่อสร้างแรงผลักดันในการทำงานในระดับสาขาและหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ ได้เปิดพื้นที่
การพูดคุยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพินิจพิจารณาทิศทางการขับเคลื่อนคณะฯ
ในอนาคตผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักร่วมกันของพวกเราชาว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อนึ่ง ความสำเร็จของคณะฯ ไม่ใช่ของความสำเร็จของกับบริหารหรือสำนักงาน แต่เป็นการบรรลุความสำเร็จร่วมกันของบุคลากรทั้งคณะฯ ดังนั้นการตระหนักร่วม
และการร่วมแรงร่วมใจเพื่อผลักดันคณะฯ ให้พัฒนาและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการก้าวร่วมกันของเราชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แม้จะมีความหลากหลาย
เป็นหยดน้ำเล็กๆ แต่เมื่อร่วมมือกันเราจะเป็นคลื่นใหญ่ที่มีพลังสร้างสรรค์องค์กร ดังคำว่า **HUSO FAMILY : POWER OF UNITY**

Huso Family : Unity of Power
We walk together



Tel. +66 (0) 74317605
Fax : +66 (0) 74317606

<http://www.huso.tsu.ac.th>
e-mail : [husotsu@gmail.com](mailto:hustosu@gmail.com)
<http://www.facebook.com/huso.tsu>